



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khánh thành Trường THCS Lý Nam Đế



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Hà và nhà tài trợ cắt băng khánh thành Trường THCS Lý Nam Đế.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự khánh thành Trường THCS Lý Nam Đế (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà). Cùng dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn

Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS Lý Nam Đế trước đây là Trường THCS Hồng Minh được xây dựng cách đây gần 20 năm. Qua thời gian dài sử dụng cơ sở vật chất đã xuống cấp, diện tích các phòng học nhỏ không đủ tiêu chuẩn

đạy học. Đặc biệt, khi dự án cầu Tịnh Xuyên hoàn thành đưa vào sử dụng, độ cao đường xung quanh Trường được nâng lên dẫn đến toàn bộ khuôn viên của Trường thấp hơn đường xung quanh 0,5m, khi mưa lớn xảy ra ngập úng làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học. Vì vậy, UBND xã Hồng Minh đã quy hoạch xây dựng trường về khu trung tâm. Tháng 11/2018, công trình Trường THCS Lý Nam Đế chính thức được khởi công

xây dựng với tổng diện tích trên 12.000m² từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần BIGROUP... Quy mô đây nhà học chính và khu hiệu bộ là khối nhà 3 tầng với 12 phòng học, 4 phòng bộ môn, 10 phòng chức năng và 2 khu vệ sinh;

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH

THĂNG LONG

Đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới

Sáng ngày 17/11, xã Thăng Long (Đông Hưng) tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới (NTM) năm 2019. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện...

Năm 2018, xã Thăng Long mới đạt 13/19 tiêu chí, khó khăn nhiều, thời gian ngắn song cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt, huy động các nguồn lực và sức dân đầu tư xây dựng NTM.

Đến tháng 6/2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Trong quá trình xây dựng NTM, Thăng Long đã huy động được trên 42 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, trong đó nhân dân và con em xa quê đóng góp, hỗ trợ 34,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đóng góp trên 3.000 ngày công, hiến trên 62.000m² đất làm đường giao thông nông thôn, đường giao thông thủy lợi nội đồng. Nhiều hạng mục hạ tầng được đầu tư mới khang trang, đồng bộ như trường mầm non, nhà văn hóa xã và

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN



Phố Tiên Hưng xưa, xã Thăng Long ngày nay.

QUỲNH PHỤ

Triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện ủy Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cùng một số kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy Quỳnh Phụ.

Đối với kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Quỳnh Phụ yêu cầu cấp ủy các cấp trong huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản liên quan của Trung ương, tỉnh, huyện.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện theo phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

THÀNH PHỐ, ĐÔNG HƯNG

Công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2019

* Năm 2019, thành phố Thái Bình công nhận 396 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; phường Kỳ Bá và phường Hoàng Diệu đạt danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" 2 năm liền (2018 - 2019), phường Trần Hưng Đạo đạt danh hiệu "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" 5 năm liền (2015 - 2019). Việc công nhận các danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị được bình xét, đánh giá công khai, minh bạch, bảo đảm đúng các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư gắn với việc thực hiện các tiêu chí về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên địa bàn, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

* Năm 2019, huyện Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thông qua phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn các khu dân cư. Qua bình xét, năm 2019 toàn huyện có 224 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 8 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới".

ĐỨC DUNG - THU HIỀN

TIỀN HẢI

134 hội khuyến học hoạt động hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác khuyến học, khuyến tài được huyện Tiền Hải quan tâm, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhiều nhà hảo tâm, chủ doanh nghiệp, con em xa quê đã ủng hộ tiền và hiện vật cho các nhà trường, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của địa phương. Đến nay, Tiền Hải có 134 hội khuyến học hoạt động hiệu quả, nguồn quỹ hoạt động đạt trên 17 tỷ đồng. Các cấp hội đã nỗ lực lập quỹ khuyến học, khuyến tài vượt chỉ tiêu kế hoạch, số dư hàng năm được nâng lên; đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; xây dựng xã hội học tập một cách sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Từ đó góp phần thiết thực giúp đỡ hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập thành đạt.

MẠNH THẮNG

THÀNH PHỐ

Hỗ trợ 10 triệu đồng/ha cây vụ đông

Nhằm khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích cây vụ đông, nâng cao giá trị sản xuất, thành phố Thái Bình triển khai cơ chế hỗ trợ sản xuất cây vụ đông năm 2019.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích sản xuất cây vụ đông năm 2019 như cây khoai tây, cây bạc hà theo vùng tập trung với quy mô từ 3ha trở lên, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và được UBND các xã, phường nghiệm thu thực tế. Điều kiện hỗ trợ diện tích cây vụ đông năm 2019 của thành phố phải lớn hơn hoặc bằng diện tích cây vụ đông năm 2018 theo số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh, với định mức hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. UBND thành phố chỉ đạo các địa phương có sản xuất nông nghiệp tăng cường truyền vận, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ để nghị hỗ trợ. Các phòng liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định.

MINH NGUYỆT

Sẽ cho vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài

Là một trong những chương trình có tỷ lệ dư nợ thấp nhất của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) nên để thúc đẩy tăng trưởng dư nợ, ngày 24/10/2019, Ngân hàng CSXH đã ban hành Công văn số 7886/NHCS-TDNN hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo và cận nghèo được Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ; người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; người lao động là người bị thu hồi đất hoặc tại các huyện nghèo nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ được xét vay vốn ưu đãi của Chính phủ với mức cho vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ; riêng đối với người lao động tại các huyện nghèo hoặc người dân tộc thiểu số được vay vốn với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Thời hạn cho vay không quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động theo hợp đồng đã ký kết.

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Mặt trận luôn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

(Xem trang 3)



Khu dân cư thôn Tiên Phong, xã Vũ Tây (Kiến Xương) tổ chức văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ảnh: TIẾN ĐẠT

HUNG HÀ

Không để dịch sốt xuất huyết bùng phát diện rộng

(Xem trang 2)